

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ TIỀN PHONG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:53/BC-ATTP

Tiền Phong, ngày 05 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO****Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm xã Tiền Phong**

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-SNN ngày 18/06/2024 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn “Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Kế hoạch số 11/KH-KTr ngày 20/06/2024 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về kế hoạch kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG****1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội****1.1. Điều kiện tự nhiên**

Xã Tiền Phong là một xã thuần nông nằm ở phía Nam của huyện Ân Thi; phía Đông giáp xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ; phía tây giáp xã Hồ Tùng Mậu; phía Nam giáp xã Hồng Vân; phía Bắc giáp xã Đa Lộc.

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 470,07 ha, trong đó đất nông nghiệp là 320,01ha, đất phi nông nghiệp là 150,06ha. Diện tích đất canh tác tự nhiên của xã khá lớn, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Tháng 6 năm 2024 xã có tổng số hộ là: 1.567 hộ với 4.988 nhân khẩu, dân cư tập trung tại 03 thôn và một khu trung tâm. Xã có đường huyện lộ ĐH63 chạy qua, là đầu mối giao thông quan trọng tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế văn hoá, xã hội với các địa phương trong và ngoài huyện; bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông nông thôn của xã đã được cứng hóa 100%, thường xuyên được duy tu, nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương... của nhân dân.

Dưới sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của của toàn dân, trong những năm qua tình hình phát triển kinh tế của xã có nhiều sự thay đổi, năm sau cao hơn năm trước; văn hoá- xã hội- môi trường được phát triển, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp

tục được duy trì và nâng cao.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiên toàn; An ninh trật tự được giữ vững, ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

## **1.2. Đặc điểm kinh tế**

### **a) Về sản xuất nông nghiệp**

Những năm qua UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để tăng thu nhập như cây có múi, dưa hấu, bí xanh, các giống lúa chất lượng cao gieo cấy hàng năm. Thực hiện nghiêm túc cơ cấu giống, lịch thời vụ sản xuất; coi trọng công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật, làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh. Sau khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng, đã tạo điều kiện thuận tiện cho việc gieo trồng của nhân dân trong xã, diện tích lúa chất lượng cao hàng năm đạt trên 65,5% diện tích, diện tích cây vụ đông năm 2023 trồng được hơn 60 ha, trong đó một số cây vụ đông có giá trị kinh tế cao như dưa leo, ngô, bí xanh đã tăng thu nhập góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới.

Ngày 10/4/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về việc chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa, xã đã được UBND huyện phê duyệt cho 7 vùng chuyển đổi với diện tích 52,55ha, đến nay toàn xã đã chuyển đổi được khoảng 50,ha sang mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho thu nhập gấp 1,5-1,8 lần cây lúa.

Tiếp tục tham gia các dự án được cấp trên hỗ trợ như hỗ trợ nông dân mua giống lúa, giống cây trồng vụ đông, thuốc diệt chuột vụ xuân, phát triển đàn gia cầm. Đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ thú y xã đủ điều kiện phục vụ cho công tác phòng và chữa bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hướng thoát li khỏi khu dân cư.

#### **+ Lĩnh vực chăn nuôi:**

Toàn xã có 3200 con lợn, có 17.000 con gia cầm các loại, có 160 con trâu, bò. Thức ăn chủ yếu là cám công nghiệp và tận dụng các sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay giá cả thị trường đã ổn định, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đã thực hiện có hiệu quả chương trình chăn nuôi theo hướng gia trại, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào chăn nuôi. Công tác phòng chống dịch ở địa phương luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Thủy sản trong những năm qua chủ yếu phát triển nuôi trồng thủy sản tận dụng ao hồ của cá nhân và tập thể trên diện tích hiện có, đã được các hộ đầu tư nuôi thả cá thương phẩm cho năng suất, chất lượng, giá trị cao như Cá rô phi đơn tính, cá trắm, chép lai... đạt hiệu quả, sản lượng cá hàng năm ước tính đạt hàng chục tấn, giá trị thu nhập ước đạt hàng trăm triệu đồng

### **b. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:**

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư vào địa bàn xã tuyên truyền vận động khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các hàng hoá có trên thị trường tạo việc làm ổn định cho người sản xuất.

Khuyến khích nhân dân và các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư kinh doanh - dịch vụ đồng thời tăng cường công tác quản lý thị trường chống buôn gian, bán lậu, tiêu thụ hàng giả, hàng kém.

## **II. Kết quả triển khai và thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn xã.**

### **1. Việc tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên quản lý nhà nước về ATTP**

Thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/12/2014; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Công văn số 1383/UBND-VP ngày 30/11/2022); Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới (Kế hoạch số 105/KHUBND ngày 12/4/2023); Văn bản phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ -UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh (Quyết định số 5628/QĐ -UBND ngày 07/9/2022; Quyết định số 7417/QĐ -UBND ngày 06/12/2022)

UBND xã đã tổ chức, kiện toàn BCD về công tác ATTP, phân công phụ trách chuyên môn về ATTP Nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về ATTP là kiêm nhiệm; trong đó đầu mối là cán bộ địa chính nông nghiệp, xây dựng.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo xã có nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo ATTP; xây dựng kế hoạch, quyết định kiện toàn BCD, phối hợp trạm Y tế tổ chức kiểm tra về ATTP trong các đợt Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tháng hành động hoặc kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu chỉ đạo; hướng dẫn, triển khai công tác đảm bảo về VSATTP. Hàng năm, BCD tổ chức các buổi hội nghị, hội nghị lồng ghép nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cũng như triển khai các chương trình, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ.

### **2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến pháp luật**

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã cập nhật những quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, được sự quan tâm của các cấp trên về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về ATTP đã tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tham gia lớp tập huấn là lãnh đạo UBND xã, thị trấn; cán bộ phụ trách thực hiện An toàn vệ sinh thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp, đại diện các đoàn thể, khuyến nông, trưởng phó thôn, các hộ kinh doanh thực phẩm. Lớp tập huấn xoay quanh nội dung về việc triển khai các quy định mới về đảm bảo ATTP trên lĩnh vực nông nghiệp gồm: nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Hướng dẫn một số nội dung tiêu chí An toàn thực phẩm thực hiện đánh giá, xác nhận tiêu chí (xã, huyện) nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại xã và công tác truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của BNN và PTNT,...

- Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do tỉnh tổ chức: 02 lớp cho đồng chí cán bộ đầu mối phụ trách về an toàn thực phẩm của xã nội dung về phổ biến pháp luật ATTP và nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do huyện tổ chức: 05 cho đồng chí cán bộ đầu mối của xã và 35 lượt hộ sản xuất, kinh doanh, HTX, Tổ hợp tác tham gia. Nội dung các buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý nhà nước trong an toàn thực phẩm và việc thực hiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tổ chức lồng ghép công tác an toàn thực phẩm cho 210 lượt người tham gia ở 03 lớp tập huấn về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, cho các đối tượng là hộ sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra UBND xã phối hợp với Ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện; Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thường xuyên tổ chức lồng ghép nội dung về ATTP trong các hội nghị tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản để hướng dẫn nông dân áp dụng các quy trình về thực hành sản xuất trong nông nghiệp an toàn, .... Đồng thời đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền, đưa tin bài chứa đựng nhiều nội dung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân hiểu và tham gia thực hiện, hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh ATTP theo quy định của pháp luật.

### **3. Công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm**

UBND xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo ngay khi

có sự thay đổi về nhân sự. Cùng với đó các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đã chủ động phối hợp hiệu quả trong quá trình triển khai các quy định về an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đã đi vào nề nếp; nhận thức và ý thức chấp hành quy định, yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh được nâng lên. Hiện tại trên địa bàn xã có, 01 hộ kinh doanh giò chả, đậu, 05 hộ kinh doanh thịt lợn, trâu bò, 05 hộ kinh doanh rau, củ, quả. Ngoài ra còn có 04 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm; 01 hộ gia đình có lò ấp trứng vịt... ( các hộ đã ký cam kết ATTP)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, UBND xã Tiên Phong đã kiện toàn Ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, xã đã tổ chức 03 bài chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, tuyên truyền về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã; thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm kiểm tra vào dịp tết nguyên đán , dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/5.

Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm, xã đã triển khai kế hoạch và tổ chức lễ phát động hoặc Hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đồng thời triển khai Quyết định kiểm tra về an toàn thực phẩm đợt tháng hành động trên địa bàn xã...

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, như: nguồn nhân lực làm công tác quản lý an toàn thực phẩm còn mỏng, chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn thực phẩm; chưa có nguồn kinh phí cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cấp xã...

#### **4. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc “ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” của chính quyền địa phương**

Tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên hệ thống truyền thanh của xã đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý nhất là dịp cao điểm như tết nguyên đán và tháng hành động an toàn thực phẩm.

Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở thực phẩm trên địa bàn gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn, cụ thể ký cam kết đối với các hộ buôn bán kinh doanh chế biến nông lâm thủy sản về an toàn thực phẩm không sử dụng hàn the, và các chất cấm để chế biến thức ăn, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong rau, hoa quả..

## 5. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới về ATTP

Để hoàn thành tiêu chí về an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao (tiêu chí 18.4), ngay từ đầu năm, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết không sử dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, chủ hộ gia đình, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương quản lý hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm... Tuy nhiên, đến nay, tiêu chí này vẫn đang gặp khó ở một số nội dung, vì ở địa phương chủ yếu chăn nuôi nông hộ, quy mô nhỏ lẻ nên việc trao đổi lưu thông hàng hóa chưa nhiều, không đòi hỏi giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu kiểm tra bằng cảm quan. Hơn nữa, tuy đã thành lập tổ giám sát cộng đồng song chưa có dụng cụ chuyên dụng cũng như trang bị chuyên môn để cán bộ tổ giám sát thực thi nhiệm vụ nên hiệu quả của tổ giám sát chưa cao...

## III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

### 1. Thuận lợi:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo VSATTP trên địa bàn xã luôn được quan tâm triển khai thực hiện; phối hợp với chặt chẽ với Y tế trong việc tham mưu, quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP nhất là trong các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán và Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu...

- Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đảm bảo ATTP đã đi vào chiều sâu, tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ thông qua các phương tiện truyền thanh của xã, câu thôn.

- Ý thức chấp hành quy định, yêu cầu đảm bảo VSATTP được các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng quan tâm. Người dân có ý thức trong việc vệ sinh phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại gia đình và cộng đồng, chú ý hơn trong việc lựa chọn và chế biến thực phẩm.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát được tập trung có trọng tâm, trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất ATTP, đồng thời nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

### 2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế.

- Công tác giám sát, quản lý ATTP; phạm vi quản lý rộng và ngày càng có nhiều hình thức kinh doanh đa dạng khó kiểm soát.

- Chưa có cán bộ chuyên trách có chuyên môn nghiệp vụ làm công tác VSATTP cấp xã.

- Hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh có nhiều biến động, lợi nhuận giảm sút, chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm thiếu tính bền vững. Số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ hoạt động thời vụ là chủ yếu, dẫn tới việc quản lý, hướng dẫn điều kiện đảm bảo ATTP khó khăn, đặc biệt là việc đầu tư các trang thiết bị sơ chế, bảo quản.

- Nguồn nhân lực làm công tác quản lý an toàn thực phẩm tại xã là kiêm

nhiệm, không có cán bộ chuyên trách và chưa được đào tạo chuyên môn về quản lý an toàn thực phẩm.

- Chưa có nguồn kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm do vậy chưa đáp ứng được nhiệm vụ, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn thực phẩm tại xã.

### 3. Đề xuất, kiến nghị:

- Hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP của cấp xã.

- Trang bị các dụng cụ kiểm tra nhanh và các thiết bị cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra về vệ sinh ATTP.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình sản xuất trồng trọt và chăn nuôi an toàn; kinh phí phục vụ công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong đó các hộ điều sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ (có phụ lục kèm theo)

Trên đây là Báo cáo thống kê, phân loại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn xã Tiên Phong./.

#### Nơi nhận:

- Đoàn kiểm tra ATTP (Để báo cáo)
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch



Nguyễn Văn Lý

Ký bởi: Nguyễn Văn Lý  
Email: nvly.tienphong@hungyen.gov.vn  
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN  
Thời gian ký: 08/07/2024 07:15:34

